

LỚP 4A1- TIỂU HỌC GIANG BIÊN VỚI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Thực hiện kế hoạch dạy học giáo dục và truyền thống dân tộc, sáng nay 5/4/2023, nhà trường Tiểu học Giang Biên có tổ chức cho học sinh tham quan trải nghiệm tại khu di tích lịch sử cấp Quốc gia là Đền thờ Hai Bà Trưng và tham gia vui chơi tại khu sinh thái Erahouse- Mê Linh- Hà Nội.



Đoàn trường tham quan trải nghiệm, đã đến dâng hương tại Đền thờ Hai Bà Trưng, các em được nghe lại truyền thống hào hùng của dân tộc. Đền Hai Bà Trưng (thuộc thôn Hạ Lô, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) là di tích lịch sử lớn nhất và lâu đời nhất, thờ hai vị nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc: Trưng Trắc và Trưng Nhị – những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đánh đổ ách thống trị của nhà Đông Hán vào năm 40 – 43 (sau Công nguyên), giành lại nền độc lập, tự chủ dân tộc. Đến với quần thể di tích đền thờ Hai Bà Trưng, bên cạnh việc thắp hương cầu nguyện, các em học sinh còn được tìm hiểu lịch sử, văn hóa, được hòa mình vào thiên nhiên trong lành, khoáng đạt, để thấy lòng mình nhẹ nhàng, thư thái. Chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung giá trị cho nhau, bao gồm các hạng mục: Cổng

đền, nhà khách, nghi môn ngoại, nghi môn nội, gác trống, gác chuông, nhà tả – hữu mạc, đền thờ Hai Bà Trưng, đền thờ thân phụ – thân mẫu Hai Bà, đền thờ thân phụ, thân mẫu ông Thi Sách, đền thờ các nữ tướng triều Hai Bà Trưng, đền thờ các Nam tướng triều Hai Bà Trưng, nhà bia lưu niệm Hộp thư bí mật của đồng chí Trường Chinh, hồ bán nguyệt, hồ mát voi, suối vòi voi, hồ tắm voi, thành cổ Mê Linh... Buổi lễ giúp các em tưởng nhớ và tỏ lòng thành biết ơn đến hsi nữ tướng và các vị anh hùng đã hi sinh vì hòa bình đất nước, đồng thời khám phá và học hỏi nhiều điều về một vùng đất địa danh nhân kiệt Mê Linh.

Tạm biệt Đền thờ Hai Bà Trưng, thầy và trò của nhà trường đến điểm vui chơi thứ hai là trang trại Erahouse- Mê Linh. Các em được tham gia rất nhiều các trò chơi tập thể. Hoạt động trải nghiệm sẽ tạo cơ hội cho học sinh huy động, tổng hợp kiến thức, kỹ năng của các môn học, các lĩnh vực giáo dục khác nhau để có thể trải nghiệm thực tiễn trong nhà trường, gia đình và xã hội. Chuyến đi là dịp để các em học sinh trải nghiệm về lịch sử văn học, giáo dục di tích lịch sử và kỹ năng hoạt động nhóm.

Với mỗi em học sinh 4A1, chuyến đi để lại nhiều cung bậc cảm xúc. Chúng ta cùng đến với những hình ảnh về chuyến trải nghiệm ý nghĩa vừa diễn ra của các em học sinh 4A1 nhé!

















Người viết tin
Nguyễn Thị Hồng Hạnh